

จดหมายข่าว “เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยน้ำท่วม”

ฉบับที่ 44



และเอกชนทุกภาคส่วน

<http://www.facebook.com/pages/เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยน้ำท่วม/247143648671600>

โครงการสัตวแพทย์ช่วยสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์จากอุทกภัย ไปสิงห์บุรี อุบางโพนศรี

หลังจากภาวะน้ำท่วมกำลังใกล้จะหมดไป เครือข่ายวิชาชีพสัตวแพทย์ช่วยน้ำท่วมได้เริ่มโครงการในระยะที่ 2 คือโครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ โดยได้กำหนดพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ทาง สกอ. ได้กำหนดให้ เราเริ่มดำเนินการทันทีโดยยังไม่รู้ว่าจะได้รับงบประมาณ จาก สกอ. เมื่อไร เรียกว่า **ถึงเวลาลุยก็ต้องลุย** เพราะได้ประสานงานกับทางปศุสัตว์จังหวัดทั้งสอง รวมทั้งหากจะฟื้นฟูก็ต้องรีบดำเนินการในช่วงเวลาน้ำท่วมทันที คงรอไม่ได้ งานนี้ได้โรงพยาบาลปศุสัตว์เป็นหัวเรือใหญ่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ อริยะจจร เป็นหัวหน้าโครงการ

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรมปศุสัตว์ สอน. ปสจ. สิงห์บุรี และ สอน. ปสจ. นครสวรรค์ มีกำหนดการออกพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อฟื้นฟูช่วยสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. 2554 – 21 ม.ค. 2555 จำนวน 6 สัปดาห์



ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 13-16 ธันวาคม 2554 ทางคณาจารย์ นำโดย อ. สุพล อ. นิวัฒน์ อ. ศิริวัฒน์ และ อ. ชัยเดช และผมได้ออกพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออินทร์บุรี โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ไข้หวัดใหญ่ในไก่ให้กับโคเนื้อและแพะ รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่หมาและแมว ถ่ายพยาธิ และให้การรักษาตามความเหมาะสม ทั้งอาจารย์และนิสิตได้ไปอาศัยนอนในวัดปรางค์มุนี ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ทำให้เราซึ่งในรศพระธรรมไปด้วย



ภาพการทำงานของนิสิตร่วมกับคณาจารย์ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี



เสื่อนางโฉมศรี ท่วม 1 ก.ย. 54 तक 13 ก.ย. 54 จากแรงน้ำลอกจากแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นต้นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี



ทีมงานร่วมกับ วิศว. สิงห์บุรี และรองรอยระดับน้ำที่ท่วมเกินความสูง

นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของอาจารย์และนิสิตในการออกช่วยเหลือสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ ทางโครงการยังต้องการอาสาสมัคร คณาจารย์และสัตวแพทย์ ออกไปพร้อมกันนิสิต ปี 5 และ ปี 6 รอบหน้า นครสวรรค์ เดินทาง 19 จ.ค. ทำงาน 20 และ 21 จ.ค. แล้วกลับ เช่น 21 จ.ค. จำนวนสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ 500 สุนัข แมว 300 ออกพื้นที่ อ. พยุหะคีรี และ อ. โกรกพระ หากคณาจารย์สนใจ ขอ email เบอร์โทร จะประสานงานแจ้งตารางให้ ตอนนี้ต้องการ คณาจารย์ด้านสัตว์เล็กครับ แต่คนสองคนต่อทวีป ตอนนี้ มี อ. สุธล อ. ชัยเดช นมอสมคิด นมอชานูวงศ์ และ นิสิตปี 6 คน รอท่านอาจารย์ร่วมทีมอยู่ครับ....

อ. มงคล และ อ.กิตติศักดิ์

16 ธันวาคม 2554